

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
เลขรับที่ 1411
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
เลขรับที่ 06210
รับวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย ออ ๑๓๐๐๐

ที่ มท ๐๒๒๔(อย)/ จ ๑๗/๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ที่ ๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๖๐๓,๑๘๐,๑๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ที่มีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างเกิน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งเกินอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังกล่าวจากกระทรวงมหาดไทย หากมีความชัดเจนเป็นประการใด กลุ่มจังหวัดฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงิน)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๐๐๘
อุทุมพร สีดาคำ/๐๙๒-๖๗๘๕๗๖๖

อยุธยา นครประวัติศาสตร์ นำเที่ยว นำอยู่ ก้าวสู่สากล



คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
ที่ ๒ /๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
ดำเนินการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ความตามข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ดังกล่าว หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ จึงมอบอำนาจกรณี ดังนี้

๑. โครงการที่มีกิจกรรมดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพียงจังหวัดเดียว
๒. โครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ โดยมีชุดกิจกรรมที่แยกการดำเนินการในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน โดยไม่มีลักษณะการดำเนินการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างพื้นที่ดำเนินการของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รวมทั้งได้มีการแยกงบประมาณให้แก่จังหวัดดำเนินการตามชุดกิจกรรมไว้ในโครงการอย่างชัดเจน

โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ดังต่อไปนี้

๑. มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ดำเนินการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ในการจัดซื้อ การจัดจ้าง ทุกขั้นตอน ทุกวิธี ยกเว้นวิธีพิเศษ ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมถึงอำนาจอื่นๆ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

/ระหว่าง...

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กาวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

๒. มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้เบิกเงินในนามกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตามวิธีการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ เป็นหน่วยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

อนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการสามารถมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งในจังหวัด และนายอำเภอ ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยในโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ปฏิบัติราชการแทนได้ ตามระเบียบต่างๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการทุกขั้นตอน และแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑